

# “เอกสารนี้ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนเท่านั้น”

เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หมวดวิชา การข่าว

## หลักการข่าวเบื้องต้น

พ.ต.ต.ดร.สิทธิพัฒน์ เฉลิมยศ

อาจารย์(สบ2) ทนท. อาจารย์กลุ่มวิชาความมั่นคงและกิจการพิเศษ

กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษ

### วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายหลักการข่าวเบื้องต้นที่มีต้องงานตำรวจได้
2. ทราบกลยุทธ์และวิธีการใช้ข่าวในการปฏิบัติงาน

### ประเภทของข่าวกรอง (รร.รปภ.ศรภ.ฯ คู่มือข่าวกรองทางยุทธศาสตร์,2535:3-12)

ข่าวกรองมีชื่อเรียกกันหลายชนิด หรือหลายประเภท โดยเรียกตามลักษณะของเทคนิค หรือวิธีการรวบรวมข่าวสาร และความมุ่งหมายในการใช้ และเพื่อประโยชน์ในการแบ่งความรับผิดชอบในการปฏิบัติการใช้ข่าวสาร ข่าวกรอง และการประสานงานด้านการข่าวกรอง

โดยทั่วไปจึงแบ่งข่าวกรองออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ข่าวกรองแห่งชาติ ข่าวกรองทางทหาร และข่าวกรองประเภทอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. **ข่าวกรองแห่งชาติ** เป็นข่าวกรองในระดับกระทรวง ทบวง กรม ตั้งแต่หนึ่งหน่วยขึ้นไปเป็นผู้รวบรวมและดำเนินการวิธี หรือเป็นผู้ใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

1.1 **ข่าวกรองกิจการภายใน** เป็นข่าวที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร การปกครอง การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการบริการและสวัสดิการของรัฐ ซึ่งเป็นกิจการภายในประเทศ โดยหน่วยที่ดำเนินการรวบรวมและใช้ข่าวประเภทนี้ คือ กระทรวง ทบวง กรม ที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปนากิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

1.2 **ข่าวกรองการรักษาความปลอดภัย** เป็นข่าวกรองที่ใช้ประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความมั่นคงภายใน ได้แก่ การต่อต้านการข่าวกรอง และข่าวกรองเพื่อความมั่นคง หรือข่าวกรองในการปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ หรือข่าวกรองในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ซึ่งหน่วยที่ดำเนินการรวบรวมและใช้ข่าวกรองนี้ คือ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการตำรวจสันติบาล และศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น รวมทั้งหน่วยเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้น

1.3 **ข่าวกรองการต่างประเทศ** เป็นข่าวกรองที่ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและการดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมทั้งการเตรียมการป้องกันประเทศและการทำสงคราม ซึ่งข่าวกรองชนิดนี้ได้แก่ ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการข่าวลับ หรือการรวบรวมข่าวสารพิเศษ หรือการจารกรรมและการปฏิบัติการพิเศษ โดยหน่วยที่ทำหน้าที่ในการรวบรวม คือ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักข่าว

กรองแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมข่าว และกรมข่าวของเหล่าทัพ ศูนย์รักษาความปลอดภัย และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

**2. ข่าวกรองทางทหาร** เป็นข่าวกรองสำหรับนำมาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตามแผนนโยบาย โครงการ และกำหนดการทางทหาร ซึ่งจะแบ่งได้ดังนี้

**2.1 ข่าวกรองทางการรบ หรือข่าวกรองทางยุทธวิธี** คือความรู้เกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในการวางแผนและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ข่าวกรองทางการรบ ได้มาจากการดำเนินการวิธีต่อข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ ที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารของหน่วยเหนือ หน่วยรอง หน่วยข้างเคียง และแหล่งข่าวอื่น ๆ ซึ่งจะให้ข่าวสารและข้อสรุปที่เกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติการ ชีตความสามารถ จุดอ่อนแหลม และหนทางปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม

**2.2 ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์** คือ ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและแผนการทาง ของต่างชาติใดชาติหนึ่ง หรือหลาย ๆ ชาติ โดยมุ่งพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของชาติ การวางแผน และวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความต้องการข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ ได้แก่ ชีตความสามารถ จุดอ่อนแหลม และหนทางปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปได้ของต่างชาติทั้งที่เป็นพันธมิตร เป็นกลาง และเป็นศัตรูหรือน่าจะเป็นศัตรู กล่าวโดยสรุปข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ คือ การพิจารณาถึงพลังอำนาจของต่างชาติ ซึ่งพลังอำนาจดังกล่าว คือ ความสามารถของชาติหนึ่งในการที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของชาตินั้น

ข่าวกรองชนิดนี้มีลักษณะและจุดมุ่งหมาย ในการรวบรวมข่าวสารที่มุ่งเน้นในด้านการเตรียมการป้องกันประเทศและการทำสงคราม ซึ่งแตกต่างจากข่าวกรองการต่างประเทศ ที่เน้นในด้านของการกำหนดนโยบายต่างประเทศ และการดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ อย่างไรก็ตามข่าวกรองทั้งสองชนิดนี้ต่างมีความสำคัญเท่าเทียมกัน เนื่องจากจะใช้เป็นมูลฐานในการกำหนดนโยบายของชาติ โดยเฉพาะนโยบายทางการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ นโยบายทางเศรษฐกิจ

**2.3 ข่าวกรองประเภทอื่น ๆ** เป็นข่าวกรองที่กำหนดขึ้นตามหน้าที่ ตามลักษณะของการปฏิบัติการและความมุ่งหมายในการใช้อีกหลายชนิด ซึ่งข่าวกรองชนิดต่าง ๆ มีลักษณะเป็นส่วนประกอบทั้งข่าวกรองแห่งชาติ และข่าวกรองทาง โดยอาจเป็นข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ หรือข่าวกรองทางยุทธวิธีก็ได้ เช่น ข่าวกรองทำเนียบกำลังรบ ข่าวกรองทางเทคนิค (Technical Intelligence -TECHINT) ข่าวกรองภาพถ่าย (Imagery Intelligence - IMINT) ข่าวกรองเป้าหมาย (Target Intelligence) ข่าวกรองทางการติดต่อสื่อสาร (Communications Intelligence -COMINT) ข่าวกรองภูมิประเทศ ข่าวกรองลมฟ้าอากาศ ข่าวกรองปัจจุบัน ข่าวกรองมูลฐาน ข่าวกรองเพื่อความมั่นคง ข่าวกรองเรือ ข่าวกรองทางอากาศ เป็นต้น โดยขอยกตัวอย่าง ข่าวกรองประเภนี้ 3 ชนิด

**-ข่าวกรองภาพถ่าย (Imagery Intelligence - IMINT)** หมายถึง ข่าวกรองที่ได้จากการรวบรวมผลผลิตของการดำเนินการวิธีจากการตีความภาพ ซึ่งได้จากการถ่ายทำด้วยกล้องถ่ายภาพเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือทางทัศนอื่น ๆ ลงบนฟิล์ม หรือบนอุปกรณ์แสดงทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งใดที่ปรากฏออกมาเป็นภาพ เป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนพื้นที่บริเวณหรือวัตถุ แล้วนำผลที่ได้ขึ้นมาใช้งานด้านการข่าวกรอง

**-ข่าวกรองเพื่อความมั่นคง** เป็นข่าวกรองประเภทเดียวกับข่าวกรองปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ หรือข่าวกรองการปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการก่อความไม่สงบ ซึ่งปัจจัยทางการข่าวกรองประกอบด้วย กำลังของผู้ก่อความไม่สงบ หรือผู้ก่อการร้าย ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ และประชาชน ซึ่งความต้องการข่าวกรองจะกำหนดด้วยฐานข้อมูล ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และลักษณะ

ภูมิศาสตร์ เพื่อความมุ่งหมายที่จะทราบถึงขีดความสามารถ จุดอ่อน และหนทางปฏิบัติของผู้ก่อความไม่สงบ หรือผู้ก่อการร้าย โดยจะดำเนินการรวบรวมข่าวสารของทั้งข่าวกรองทางการรบ การรวบรวมพิเศษ การจัดตั้ง ข่ายงานข่าวลับ การต่อต้านการข่าวกรอง

**-ข่าวกรองทางอากาศ (Air Intelligence)** เป็นข่าวกรองทาง ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทาง อากาศของฝ่ายตรงข้าม โดยข่าวกรองที่นำมาใช้ในการปฏิบัติการทางอากาศ มีดังนี้

1. ข่าวกรองภาพถ่ายทางอากาศ
2. ข่าวกรองเป้าหมายทางอากาศ
3. ข่าวกรองทำเนียบกำลังรบทางอากาศ
4. ข่าวกรองอาวุธต่อสู้อากาศยาน
5. ข่าวกรองเทคนิคทางอากาศ
6. ข่าวกรองทางการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

### ความมุ่งหมายของข่าว

ข่าวที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ข่าวในเรื่องฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ การที่คู่ สงครามทั้งสองฝ่ายต่างที่จะได้ข่าวต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการ คือ เพื่อขจัดความไม่แน่นอนในเรื่องที่เกี่ยวกับ ฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศให้เหลือน้อยที่สุดอันจะเป็นการช่วยเหลือให้ ผู้บังคับบัญชาได้ทำการตกลงใจปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เหมาะสม และช่วยให้หน่วยปฏิบัติการกิจได้ สำเร็จและเสียหายน้อยที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้บังคับบัญชากลางใจในการกำหนดกระบวนการระวังป้องกันและ ต่อต้าน เพื่อปกปิดเจตนาและการปฏิบัติของฝ่ายเรามีให้ฝ่ายตรงข้ามทราบ

### ความสำคัญของข่าว

ถ้าฝ่ายเราสามารถทราบเรื่องราวและรายละเอียดของฝ่ายตรงข้ามมากเพียงใด ฝ่ายตรงข้ามก็ย่อมจะรู้ เรื่องของฝ่ายเราน้อยลงไปเท่านั้น นอกจากนี้จะทำให้เกิดความสะดวกต่อการที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้มาก ยิ่งขึ้นด้วย ผู้บังคับบัญชาย่อมจะอาศัยข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม เพื่อเป็นพื้นฐานในการตกลงใจ ปฏิบัติการยุทธวิธี การที่ฝ่ายเราไม่ได้ข่าวอย่างเพียงพอก็เท่ากับว่า เข้าทำการรบโดยมองเห็นชัยชนะอย่างยาก ที่สุด ถ้าหากฝ่ายเราช่วยกันป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับกำลังของฝ่ายเรา ก็เท่ากับการ ปิดหนทางปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ชัยชนะมากยิ่งขึ้น

### ความรับผิดชอบของ เกี่ยวกับการแสวงหาข่าว

แหล่งข่าวพอที่ จะพึงเลี้ยงและถือประโยชน์ได้มี ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามหรือการงดเว้นไม่ปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม
2. เจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรงข้าม

### ความรับผิดชอบของ เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านข่าว

การป้องกันและการต่อต้านข่าว คือ การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้ ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายเรา วินัยการรักษาความลับ การรักษาความลับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติการทาง ไม่ว่าจะ เป็นในเวลาปกติหรือในเวลารบก็ตาม

การใช้ การพรางและการซ่อนพราง เพื่อเป็นการป้องกันและต่อต้านมิให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นการ ปฏิบัติการต่าง ๆ ของฝ่ายเรา ต้องจัดให้มีการพรางและการซ่อนพรางอย่างต่อเนื่องเสมอ การรักษาความ



ปลอดภัยทางการติดต่อสื่อสาร จะต้องพยายามระมัดระวังให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างถูกต้อง

การตรวจข่าว จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการตรวจข่าวอย่างเคร่งครัดอย่าใช้รหัสที่คิดขึ้นเอง การส่งจดหมายและไปรษณีย์ส่วนตัว ห้ามส่งทางไปรษณีย์สาธารณะเป็นอันขาด

การกำหนดเขตการใช้และพรางแสงไฟ ตามปกติการปฏิบัติการในเวลากลางคืน ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือตามลำดับชั้นมักจะกำหนดระเบียบการใช้แสงไฟ และให้มีการพรางแสงไฟตามเขตต่างๆ

ระบบการใช้สัญญาณผ่าน การใช้สัญญาณผ่านจะมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าและเปลี่ยนทุกวัน การรักษาความปลอดภัยที่ตั้งทางทหาร จะต้องจัดให้มีการระวังป้องกันตนเองอยู่เสมอ

## การรายงาน

วิธีการรายงาน การรายงานอาจกระทำได้ 5 หนทาง คือ

1. การรายงานด้วยวาจา และการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
2. การเขียนข่าว
3. การเขียนภาพสังเขป
4. การส่งเอกสารและยุทธภัณฑ์ของฝ่ายตรงข้ามที่พบ โดยมีบันทึกประกอบอย่างถูกต้อง
5. การใช้โทรศัพท์ และวิทยุ

## หลักการรายงานข่าว

จะต้องรายงานข่าวทุกชนิดด้วยความรวดเร็วสมบูรณ์และถูกต้องที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้

## หน่วยงานด้านการข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้หน่วยงานของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล มีอำนาจหน้าที่ที่กระทำเกี่ยวกับข่าวสาร ฝ่ายตำรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจสันติบาลและหน่วยงานในสังกัด

(ข) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชาคณะ

(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการข่าวกรองบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ

(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานดำเนินกรรรมวิธีข่าวกรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

(ฉ) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศตามอำนาจหน้าที่

(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ งานมาตรฐานการข่าว และงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้าน การข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(ซ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล

(ฅ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

“เอกสารนี้ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนเท่านั้น”

